

## อัตลักษณ์ชุมชน คือ “ผ้าไหมทอมือ”



กลุ่มทอผ้าไหมทอมือบ้านเปือยใหญ่ มีประธานกลุ่ม คือ นางเจริญศิลป์ จันทสาร อยู่บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๙๙-๖๖๘๔๔๙๒



## รางวัล/เกียรติคุณ

ได้รับประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่า “ผ้าลายมัดหมี่” ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสามดาวประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗



ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมมัดหมี่  
บ้านเปือยใหญ่



กองการศึกษาฯ อ.เปือยใหญ่  
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น  
โทร ๐๔๓-๐๐๙-๗๔๘

## ความเป็นมา

บ้านเปือยใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลเปือยใหญ่ ในอดีตเป็นหมู่บ้านต้นเปือยอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อมีการตั้งหมู่บ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านเปือยใหญ่” แต่เดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของอำเภอบ้านไผ่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ได้แยกการปกครองขึ้นอยู่กับการปกครองของกิ่งอำเภอโนนศิลา สาเหตุที่ชื่อตำบลเปือยใหญ่ เพราะบ้านเปือยใหญ่เป็นจุดศูนย์กลางที่มีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่น และมีต้นเปือยใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน จึงเรียกขานติดต่อกันมาว่า"ตำบลเปือยใหญ่" มาจนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล : มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๙.๗๓ ตร.กม. หรือประมาณ ๑๒,๓๓๓ ไร่ สภาพพื้นที่

โดยทั่วไปเป็นที่ราบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร  
ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเปือยใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบล  
เปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เริ่ม  
ก่อตั้งปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการแนะนำกลุ่มสตรี  
อำเภอโนนศิลา



นายวารินทร์ กอมยี่ ซึ่งเป็นนายกอบต.เปือยใหญ่  
ในขณะนั้น ได้ไปศึกษาดูงานที่บ้านหนองหาร  
จังหวัดสกลนคร ได้นำข้อมูลการทอผ้ามาประชุม  
ชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบ และมีคนสนใจ จึงได้

เสนอของบประมาณในการ ฝึกทอผ้า จาก  
สำนักงานพัฒนาชุมชน ตำบลเปือยใหญ่ โดยได้รับ  
การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อเป็นค่าวิทยากรในการฝึกทอ



เริ่มแรกเปิดรับสมัครกลุ่มสตรีแม่บ้านที่  
สนใจ จำนวน ๑๕ คน เริ่มฝึกทอผ้าผ้าไหม  
ผ้าลายพื้น และผ้าปักตัวหนังสือบนผ้าพื้นสีต่างๆ  
ต่อมาในปี ๒๕๕๗ ทางกลุ่มมีความประสงค์  
จะพัฒนาฝีมือทอผ้า จึงได้ประสานงานไปยังพัฒนา  
กรประจำตำบลเปือยใหญ่ เพื่อหาวิทยากรมาฝึกทอ  
ผ้าลายมัดหมี่ เมื่อทางกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่มี  
ความรู้ในการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการโดยมี  
หน่วยงานทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาแนะนำ ส่งเสริมให้กลุ่ม  
มีความเข้มแข็งขึ้น จนผ้าไหมมัดหมี่เป็นที่รู้จักแก่  
บุคคลทั่วไป

